

VẤN ĐỀ NÊU "MỘT LÔ" Ý LỄ TRONG KINH NGUYỆN THÁNH THỂ

Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS


Chọn lựa nêu đầy đủ tên người quá cố có những lợi điểm sau:

- Thứ nhất, phản ánh toàn thể con người của tín hữu đã ly trần gồm cả linh hồn và thân xác đang được cộng đoàn tín hữu nguyện xin Thiên Chúa cứu độ vì chúng ta biết rằng mục tiêu cuối cùng của người Kitô hữu không phải là linh hồn bất tử nhưng là thân xác được phục sinh;
- Thứ hai, chiếu theo chiều kích cộng đồng của cử hành Thánh lễ, điều này giúp mọi người tham dự biết người quá cố là ai để không những hiệp thông cầu nguyện cho người qua đời mà còn hiệp thông với gia đình của họ nữa;
- Thứ ba, cách đọc này nhằm tránh xảy ra sự trùng lặp tên thánh giữa người này với người kia vì người Việt Nam ta thường có tên thánh giống nhau (Giuse hay Maria chẳng hạn hoặc có những giáo xứ mà tất cả nam giới đều mang một tên thánh là Lôrensô).

Tuy nhiên, thực hành này chỉ có thể áp dụng được khi người xin lễ nêu ra đầy đủ tên của người quá cố chứ không giản lược chỉ là xin lễ cầu cho linh hồn A hay B...

Cách đọc tên linh hồn đã không còn được sử dụng trong Sách lễ Roma nữa, có lẽ vì hai nhược điểm sau:

- Thứ nhất, linh hồn không phải là toàn thể con người;
- Thứ hai, sẽ xảy ra tình trạng nêu tổng số các linh hồn (đó là cầu cho 10 linh hồn Giuse, 3 linh hồn Maria, 2 linh hồn Phêrô...) khiến cho người tham dự chẳng biết những linh hồn đó là ông nào bà nào.

Như vậy, nếu đọc đầy đủ tên của người quá cố mà không phải theo cách tổng gộp các linh hồn (10 linh hồn Giuse, 3 linh hồn Maria, 2 linh hồn Phêrô..) 



Saint Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Flemington, VIC 3031

Tel: (03) 9376 4864 - MoB: 0423 692 293

Email: josquocsss@gmail.com

Website: www.vinhsonliem.org

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN - NĂM A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đáp Ca: Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.

Halleluia. Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta." **Halleluia.**

THÁNH THỂ

Nguồn mạch sự sống đời đời



HÃY ĐẾN THỜ
LẠY
MỖI NGÀY

Chủ đề: "Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê và cái gì của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa."

THÔNG TIN TRONG TUẦN

Tiền quý Ông Bà Anh Chị Em đóng góp cho Trung Tâm: \$430.00.

Con chân thành cảm ơn về sự quảng đại của quý Ông Bà Anh Chị Em.

Linh mục Tuyên Úy,
Giuse Nguyễn Bảo Quốc, SSS

Đóng góp trong Tuần

St Vincent Liem, Cat commu
BSB: 083 355
Ac No: 628 745 710

GIỜ LỄ

Từ Thứ Ba-Thứ Bảy: 18.00 (sau đó là giờ Châu Thánh Thể)

Chúa Nhật: 11.15 (Thánh lễ &Châu Thánh Thể), 15.00 (Giờ LCTX)

Thứ 6 đầu tháng: 15.00 (LCTX)

Gospel Reflection [27th Sunday, Ordinary Time, Year A]

Jesus in his own life had been proclaiming living values which we call now gospel values, especially in the treatment of the poor and needy in society. His message had the possibility of turning society upside-down. However, his message did not follow the political needs of any group, such as rebelling against Roman rule and reclaiming the Israelites' independence. There is a dilemma for us to try in trying to live out the gospel's values which we proclaim while we are not divorced from the realities of this world. In fact it is this world that we are missioned to.

Jesus' response to his opponents in today's gospel: "Give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God" makes me wonder "what belongs to God" in my life? Does God truly receive what rightfully belongs to God or just the leftovers in my life? If/ giving to God what belongs to God was as simple as paying taxes as in today's gospel, or changing mass times, as in the complaint letter which I received,/ it would be easy. But my God asks more of me than these that. He asks me to live by gospel values. This is what the Mission Sunday focuses on.

Certainly, the Eucharist we are now celebrating is always becoming our nourishment for our the journey of being true missionaries, through living always by gospel values. *Rev Anthony Nguyen, SSS.*

thì việc nêu ra tất cả ý lễ người ta xin chỉ có một chỗ duy nhất thích hợp là ở thời điểm này, tức thời điểm ngoài Thánh lễ. Chắc không một vị tư tế nào dám cả gan xướng đọc mười mấy hay mấy chục tên riêng (ý lễ) như thế vào giữa Kinh nguyện Thánh Thể.

3] Thứ hai, ngay lập tức sau lời chào của chủ tế Trong lời dẫn nhập, chủ tế có thể mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho những người xin lễ với chỉ vài ba ý nguyện cụ thể. Thời điểm này chỉ thích hợp để nêu Loại ý lễ thứ hai.

4] Thứ ba, trong phần Lời nguyện Tín hữu. Thông thường, có thể nêu 4 ý nguyện trong phần Lời nguyện Tín hữu. Sau ý nguyện thứ IV, có thể thêm một ý nguyện nữa nhằm nêu ra những ý lễ của người xin cầu cho người sống và người chết, trong đó có thể nêu cả danh tánh một vài tín hữu đã qua đời theo ý chỉ tương ứng với bồng lễ vị tư tế đã nhận (Loại ý lễ thứ hai). Nếu Loại ý lễ thứ nhất chỉ có một vài, thì cũng có thể xướng đọc tại thời điểm này luôn. *(còn tiếp)*